



สำนักงานเทศบาลตำบลบุษราคัม
Buntharik Municipality



คำกล่าวนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการการจัดทำแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบุษราคัม ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ เทศบาลตำบลบุษราคัม ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ เป็นงบประมาณของเทศบาลตำบลบุษราคัมที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบุษราคัมมาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ เทศบาลตำบลบุษราคัม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบุษราคัม และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุษราคัม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุษราคัม ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เทศบาลตำบลบุษราคัม จักได้นำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นี้ไปปฏิบัติเพื่อความ สุข และสามารถตอบสนองความต้องการตลอดจนเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบุษราคัม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้น

อนุมัติ

(นายวรพจน์ บุตรมาตย์)
นายกเทศมนตรีตำบลบุษราคัม



สำนักงานเทศบาลตำบลบุษกริม
Buntharik Municipality



คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบุษกริม จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบุษกริมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบุษกริม ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

เทศบาลตำบลบุษกริม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

เทศบาลตำบลบุษกริม



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำกล่าวนำ	
คำนำ	
ส่วนที่ ๑	
๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓-๔
๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	๕
๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ หลักการและเหตุผล	๕-๖ ๖
ส่วนที่ ๒	๗
๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น /กิจกรรมและงบประมาณ (ผด ๐๑)	๘-๑๐
๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น /กิจกรรมและงบประมาณ (ผด ๐๒)	๑๑
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารทั่วไป แผนงานการบริหารงานทั่วไป	๑๒-๑๓
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารทั่วไป แผนงานการบริหารงานทั่วไป	๑๒-๑๓
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารทั่วไป แผนงานสถิติและวิชาการ	๑๔
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารทั่วไป แผนงานการบริหารงานคลัง	๑๕
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๖-๒๑
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๒ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา	๒๒-๒๗
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๒ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข	๒๘-๓๐
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๒ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓๑
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๒ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๓๒
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๒ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๓-๓๖
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร	๓๗
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์	๓๘
ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๙-๔๓

๒.๒บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น /กิจกรรมและงบประมาณ (ผด ๐๒)(กรณีก่อนนี้ผู้กฟ้น) ๔๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๔๕-๔๙

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑) ๕๐

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ๕๑-๕๓

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ๕๔

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง ๕๕

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ๕๖

ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ๕๗

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ๕๘

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ๕๙

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ๖๐

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงานฯ ๖๑-๖๔

ส่วนที่ ๓ ๖๕

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๖๕-๖๘

.....

ภาคผนวก